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Fundardagur : 03.11.2022

 

Inngangur : Fyrir fundinum liggur endurskoðað minnisblað varðandi mismunandi staðsetningar fyrir svæði undir hestaíþróttir á og 

við Djúpavog. Sigurður Jónsson skipulagsfulltrúi situr fundinn undir þessum lið ásamt Þórhildi Katrínu Stefánsdóttur 

formanni hestamannafélagsins Glampa á Djúpavogi.

Niðurstaða : Skipulagsfulltrúi fór yfir endurskoðað minnisblað og svaraði spurningum. Formaður Glampa fór sömuleiðis yfir 

áherslur og framtíðarsýn hestamannafélagsins. 

 

Að lokinni yfirferð yfir gögn málsins og með hliðsjón af framkomnum athugasemdum og ábendingum 

skipulagsfulltrúa og formanns Hestamannafélagsins Glampa er heimastjórn þeirrar skoðunar að leggja beri áherslu 

á að svæði fyrir hestaíþróttir verði staðsett í Bóndavörðulág og vísar málinu til umhverfis- og framkvæmdaráðs til 

frekari umfjöllunar og úrvinnslu. 

 

Samþykkt samhljóða.


